

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ,ท่านสมาชิกสภาองค์การ
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร์ บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับวันนี้
เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่
๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ กำหนดเวลานัดประชุมไว้ที่ เวลา ๑๔.๐๐ น. บัดนี้สมาชิกได้ลงชื่อและนั่งในห้อง
ประชุมครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ท่านธัญพร มุ่งเจริญพร
ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ทั้ง ๒ ท่าน ขึ้นบัลลังก์เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

นางธัญพร มุ่งเจริญพร ท่านสมาชิกพร้อมที่ประชุมพร้อมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ (อ่านประกาศเปิดสมัยประชุม)
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร์

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้เสนอข้อราชการที่จะต้องขอความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในการบริหารจัดการขององค์กรตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมเป็นปัจจุบัน ถึงพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๕๒ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป
มีกำหนด ๗ วัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อพิจารณาข้อราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ ธัญพร มุ่งเจริญพร

(นางธัญพร มุ่งเจริญพร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นางธัญพร.../๗...

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร์ ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ก่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เชิญเลขานุการสภา
แนะนำหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าประชุมทุกท่าน ให้ที่ประชุมทราบ

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์
เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขออนุญาต
แนะนำหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุรินทร์ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม
วันนี้ (แนะนำจบเรียบร้อยแล้ว)

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑

-ตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ได้ส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารให้ท่านสมาชิกได้อ่าน ได้ทราบทุกท่านแล้ว เพื่อให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้พิจารณาญัตติและข้อราชการต่างๆตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ **ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เอกสารได้จัดส่ง
ให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบได้อ่านแล้ว มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ท่านใดจะ
แก้ไขถ้อยคำรายงานการประชุม /มีหรือไม่มี /ไม่มีท่านสมาชิกขอแก้ไขถ้อยคำ ถ้าไม่มี ให้ถือว่าที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ **ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.

เอกสารได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบท่านสมาชิกได้อ่านแล้ว มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ท่านใด จะแก้ไขถ้อยคำรายงานการประชุม /มีหรือไม่มี /ไม่มีท่านสมาชิกขอแก้ไขถ้อยคำ ถ้าไม่มี ให้
ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ที่ประชุม: /๘ ...

ที่ประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.

นางธัญพร มุ่งเจริญพร ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ญัตติการขยายเวลาการเบิกจ่าย
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ แกลงประกอบญัตติ
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นายกิตติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ (แกลงต่อที่ประชุมสภา)
นายก อบจ.สุรินทร์

**คำแถลงประกอบการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้เบิกในปีถัดไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์**

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป รายการรถบดล้อยาง ชนิด
๙ ล้อ จำนวน ๑ คัน เป็นเงินงบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) และเนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวไม่สามารถก่อสร้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาเพื่อใช้
ประโยชน์ในราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสาร ที่ได้แจกจ่ายให้สมาชิกทุกท่านแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการในกรณีดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อสร้างแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

วรรคสอง “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อสร้าง ตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายในครั้งนี้ออกไปอีกไม่เกิน ๑ ปี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นางธัญพร มุ่งเจริญพร ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีท่านสมาชิกท่านใด
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ จะสอบถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ /มีหรือไม่/ ไม่มีท่าน
สมาชิกจะสอบถาม ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ
ข้อ ๘๖ วรรคแรก “การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่น ดังนั้น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบกับญัตติการ
ขอขยาย/๙...

ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไว้เบิกในปีถัดไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้น มีท่านสมาชิกเห็นชอบด้วยยกมือขึ้น จำนวน ๒๑ ท่าน มีท่านสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น /มีหรือไม่มี/ ถ้ามีให้ยกมือขึ้น ไม่มีท่านสมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ถ้าไม่มี ให้ถือว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีมติให้ความเห็นชอบกับญัตติการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไว้เบิกในปีถัดไปตามที่นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เสนอ

มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในท้องประชุม จำนวน ๒๒ ท่าน มีมติให้ความเห็นชอบกับญัตติการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้เบิกในปีถัดไป มีสมาชิกเห็นชอบ จำนวน ๒๑ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

นางธัญพร มุ่งเจริญพร ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ก่อนการพิจารณากำหนดสมัยประชุม เชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ

นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ เลขานุการสภา อบจ.สุรินทร์ ขออนุญาตที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๖ ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๒ กำหนดไว้ว่า
วรรคแรก “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย”
วรรคสาม “วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี” ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
วรรคสี่ “สมัยประชุมสามัญให้มีกำหนดสี่สิบห้าวัน แต่ถ้ามีความจำเป็น ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน”

สำหรับในวันนี้จะได้นำข้อกำหนดดังกล่าวมาพิจารณาในที่ประชุมว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จะเห็นชอบให้กำหนดการประชุมสมัยสามัญ ซึ่งปีหนึ่งให้มีสองสมัย คือสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เรียนชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ

นางธัญพร มุ่งเจริญพร ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ท่านสมาชิกได้ฟังการชี้แจงกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี เข้าใจแล้ว เชิญท่านสมาชิกเสนอกำหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เชิญท่านคมศักดิ์ แซ่เตียว

นายคมศักดิ์ แซ่เตียว ส.อบจ.อำเภอบัวเชด เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ,ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์,ท่านนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์,และคณะผู้บริหารทุกท่าน,ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ผู้ทรงเกียรติ,หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายคมศักดิ์ แซ่เตียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอบัวเชด ขอเสนอกำหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ อังคาร ที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน ขอผู้รับรองด้วย

นางธัญพร/๑๐...

นางธัญพร มุ่งเจริญพร ผู้รับรองถูกต้อง ขอขอบคุณ สจ.คมศักดิ์ แซ่เตียว ผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒
 ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ คน ที่ประชุมเสนอ กำหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี
 ๒๕๖๐ ในวันอังคาร ที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป
 มีกำหนด ๔๕ วัน มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นวันอื่น /มีหรือไม่มี/ไม่มีท่านสมาชิกเสนอเป็นวันอื่นถ้าไม่มี
 ให้ถือว่าวันเปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอังคาร ที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ.
 ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน

ที่ประชุม: กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันอังคาร ที่ ๑๔ เดือน มีนาคม
 พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกำหนด ๔๕ วัน ที่ประชุมให้การรับรองถูกต้อง

.....

นางธัญพร มุ่งเจริญพร ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัย
 ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
 จังหวัดสุรินทร์ กำหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
 ๒๕๖๐ เชิญท่าน สจ.ชไมพร ประธาน

นางสาวชไมพร ประธาน เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
 ส.อบจ.อำเภอศีขรภูมิ เขต ๔ ดิฉันนางสาวชไมพร ประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สุรินทร์ อำเภอศีขรภูมิ เขต ๔ ขอเสนอกำหนด สมัยประชุมสมัยสามัญ
 สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.
 ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกำหนด ๔๕ วัน ขอผู้รับรองด้วย

นางธัญพร มุ่งเจริญพร ผู้รับรองถูกต้อง ผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ที่ประชุมเสนอ กำหนดสมัย
 ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓
 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน
 ท่านสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นวันอื่น /มีหรือไม่มี /ไม่มีท่านสมาชิกมีความเห็นเป็นวันอื่น ถ้าไม่มี ให้ถือ
 ว่าเป็นวันเปิดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.
 ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน

ที่ประชุม: กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือน สิงหาคม
 พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป มีกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน ที่ประชุมให้การรับรองถูกต้อง

.....

นางธัญพร มุ่งเจริญพร เนื่องจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้เสนอญัตติ
 ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ด่วนที่สุด ๑ เรื่อง ที่ไม่สามารถบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมก่อนหน้านี้
 ได้เกี่ยวกับเรื่อง ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่อง
 ด่วนจึงได้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในวันนี้เพื่อนำงบประมาณไปซ่อมสร้างถนน เชิญท่านนายกองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์แถลงประกอบญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นายกิตติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ (แถลงต่อที่ประชุมสภาฯ)
 นายก อบจ.สุรินทร์

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

.....

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากกองช่างระบุพิกัดจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการสลับกัน และพิกัดของการก่อสร้างผิด จึงขอแก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามตำแหน่งจริง ดังนี้

- โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ สายบ้านไพรขลา ตำบลไพรขลา เชื่อมติดต่อบ้านกระสัง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ช่วง กม.๕+๕๓๐-๙+๐๕๐ ระยะทาง ๓.๕๒๐ กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔,๖๔๕ ตารางเมตร โดยขอแก้ไขจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ และพิกัดของการก่อสร้างรายละเอียดตามเอกสารที่ได้นำเสนอทุกท่านแล้ว

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงขอเสนอเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

.....

นายกิติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ อยากชี้แจงเพิ่มเติมอย่างนี้การสลับและความถูกต้องในครั้งนีป้ลตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้เสนอแต่งตั้งกรรมการเพื่อหาจุดบกพร่องและผู้รับผิดชอบต่อไป ขอขอบคุณครับ

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ /มีหรือไม่มี/ ไม่มีท่านสมาชิกจะสอบถาม ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖ การลงมติ ข้อ ๘๖ วรรคแรก “การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่น ดังนั้นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดมีมติเห็นชอบกับญัตติที่ด่วนที่สุด เรื่อง ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตฯ สายบ้านไพรขลา เชื่อมติดต่อบ้านกระสัง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โปรดยกมือขึ้น มีท่านสมาชิกเห็นชอบด้วยยกมือขึ้น จำนวน ๒๑ ท่าน มีท่านสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น มีหรือไม่มี/ ถ้ามีให้ยกมือขึ้น ไม่มีท่านสมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ถ้าไม่มี ให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีมติให้ความเห็นชอบกับญัตติที่ด่วนที่สุด เรื่อง ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เสนอ

มติที่ประชุม : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในท้องประชุม จำนวน ๒๒ ท่าน มีมติให้
ความเห็นชอบกับญัตติด่วน เรื่อง ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีสมาชิกเห็นชอบ จำนวน ๒๑ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

นางธัญพร มุ่งเจริญพร **ระเบียบวาระที่ ๗** เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อ
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ราชการเสนอในที่ประชุม/มีหรือไม่มี เชิญท่านประยูทธ เขียวหวาน

นายประยูทธ เขียวหวาน เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และท่านสมาชิก
ส.อบจ.อ.เมืองสุรินทร์ เขต ๕ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กระผมนายประยูทธ เขียวหวาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ เขต ๕

ในพื้นที่ที่กระผมรับผิดชอบอยู่ในพื้นที่ตำบลนาบัว ตำบลสวาย ตำบลตระแสง วันนี้มีเรื่องที่จะขออนุญาต
เสนอผ่านท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ เนื่องจากว่าในพื้นที่ตำบลนาบัวนั้นจะมีเขาสวายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดสุรินทร์และก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขวชมธรรมชาติกันเป็นจำนวนมาก
ประกอบกับราษฎรในเขตพื้นที่ก็ได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาในเส้นทางของบ้านกระเบื้อง-สวาย อยู่ในเขตความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ไม่ขอความอนุเคราะห์อะไรมาครับขอเพียงแต่ทำให้ทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ช่วยอนุเคราะห์ตีเส้นจราจรให้รู้ว่าเส้นจราจรไปมาอย่างไรตรงไหนจะได้และ
ตรงไหนไม่ได้ ปัจจุบันนี้เป็นพื้นถนนสีดำล้วนไม่มีเส้นจราจรเลยทำให้ผู้ใช้ถนนหนทางสับสนสามารถทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายและถ้าจะเป็นการตีขึ้นตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อขอให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มเติมก็ได้ครับ ขอคุณ

นางธัญพร มุ่งเจริญพร **ขอขอบคุณท่านประยูทธ เขียวหวาน เชิญท่านทองเจริญ ตุ่นทอง**
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

นายทองเจริญ ตุ่นทอง เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ท่านรองผู้ว่า
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์ ราชการจังหวัดสุรินทร์,ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ,ท่าน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์,หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กระผมนายทองเจริญ ตุ่นทอง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอโนนนารายณ์ สืบเนื่องจากกระผมได้เรียนปัญหาเรื่องถนนเส้นระเวียง-รัตนบุรีเมื่อ
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้เรียนถามท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตอนนี้ได้รับการอนุเคราะห์จาก
แขวงทางสุรินทร์,ทางหลวงชนบทสุรินทร์ได้ไปซ่อมบางจุด ทางอำเภอโนนนารายณ์ อำเภอรัตนบุรีได้สัญจรไป
มาสะดวกเป็นบางจุดแล้ว แต่ถ้ามีงบประมาณพอจะเหลือก็อยากให้เป็นรูปแบบที่ถาวรเพราะว่า
ถนนเส้นนี้พี่น้องโนนนารายณ์ ๖๘ หมู่บ้านจะต้องติดต่อค้าขายกับอำเภอรัตนบุรีและเป็นเส้นทางซึ่งจะต้องนำ
ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลโนนนารายณ์มาอำเภอรัตนบุรีและนักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนที่อำเภอรัตนบุรีลำบากมาก
ตอนนี้พี่น้องจากอำเภอโนนนารายณ์ฝากขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ไปยัง
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และแขวงทางสุรินทร์ และอีกเส้นทางหนึ่งต้องขอบคุณท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้
ท่าน ผอ.กองช่างไปซ่อมแซมถนนจากบ้านหนองเทพไปบ้านโนน พี่น้องบ้านโนน ๑๕ หมู่บ้าน ต้องมาเรียน
ที่โรงเรียนโนนเทพซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยม ต้องขอขอบคุณ ถ้ามีงบประมาณช่วยแบ่งปันไปยังจุดนี้บ้างเมื่อปีที่แล้ว
ก็ได้แต่ไม่สุดเส้นเหลืออยู่ ๒ กิโลเมตร กับอีก ๕๐ เมตร ขอขอบคุณครับ

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นายกิตติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ
นายก อบจ.สุรินทร์

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่เคารพและ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่นับถือ

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่าน สจ.ประยุทธ์ เขียวหวาน เพราะว่าในส่วนนี้
เส้นทางสวยให้ความสนใจเป็นพิเศษคงต้องฝากทางกองช่างเร่งไปดำเนินการ อยากเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ในยุทธศาสตร์ของจังหวัดเงินอุดหนุนทั้งหมดเดิมที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกตัดหมดและสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปพบ ฯพณฯท่านรองนายกวิษณุ เครื่องาม
ได้รับการกรุณาจากท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แปรญัตติมาหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านบาท ซึ่งก่อนมีการแปรญัตติ
ผมได้พูดคุยกับทางท้องถิ่นจังหวัดปีนี้อบจ.สุรินทร์อาจจะต้องขอพึ่งท้องถิ่นจังหวัด เพราะได้ถูกตัดงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเพิ่มให้กับท้องถิ่นจังหวัด ดังนั้นในแง่ข้อเท็จจริงในเรื่องการถ่ายโอนสายทาง
ต่างๆท่านจะเห็นได้เลยว่าสายทางของท้องถิ่นจังหวัดมีจำนวนน้อย ตอนนี้ท้องถิ่นจังหวัดมุ่งเรื่องตัดไฟ สายทาง
ที่จะทำน้อยมากและในยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ทั้งหมด ๘๐๐ กิโลเมตรไม่ใช่ประเด็นแต่
ประเด็นของเราในปี ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ทำเสนอไปทั้งหมด ๓๐๐ ล้านบาท ไม่ได้สักบาท เงิน
๑๙,๐๐๐ ล้านบาท ที่มาล่าสุดให้กับเทศบาลและ อบต.ซึ่งจะเป็นงบประมาณส่วนใหญ่ ในขณะที่เงินอีก
๙,๐๐๐ ล้านบาท ที่กำลังจะตามมานั้นคือเงินสบทบตามมติคณะรัฐมนตรีคอยดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ที่นี้สิ่งที่
กล่าวทั้งหมดถามว่า ๘๐๐ กว่ากิโลเมตรไม่ใช่ปัญหาเพราะอะไร จริงๆโดยนโยบายผมกำหนดไว้ว่าในปี ๒๕๖๐
จะไม่มีถนนลูกรัง ตอนนี้ไม่มีถนนลูกรังของ อบจ.สุรินทร์ จริงๆเราจะทำถนนรีไซเคิลทั้งหมด เพราะเราได้ตั้ง
งบประมาณมาถึง ๒ ปีด้วยกัน ที่จัดสร้างซ่อมด้วย อบจ.สุรินทร์งบครั้งนี้ประมาณ ๒๗ ล้านบาท ถ้างบ ๒๗ ล้านบาท
เราเอาถนนตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไปมาซ่อมระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ถนนซ่อมเรียบร้อยหมด ดังนั้นถนนรีไซเคิลที่เราจะ
ใช้ดำเนินการทั้งหมดต่อไปที่จะจัดซื้อจัดจ้างต้องเกินกว่า ๘ ปี ขึ้นไปเพราะ ๔ ปีขึ้นมา อบจ.สุรินทร์ดูแลเองโดย
ใช้เครื่องจักร เพราะสิ่งต่างๆอาจเกิดการผิดพลาดขึ้นมา ดังนั้นก็คงขอรบกวนท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งภายใน
เดือนธันวาคม เราจะเปิดประชุมวิสามัญเพื่อขออนุมัติสภาซื้อรถซ่อมรีไซเคิลเพราะรถแทลเลอร์,รถบดยางทุก
อย่างเราพร้อมหมดขาดรถซ่อม ที่นี้ถ้าเรามีรถซ่อมเราสามารถประมาณการว่าใน ๑ ปี ถนนตั้งแต่ ๕ - ๖
กิโลเมตร ระยะเวลาใช้งาน ๕-๖ ปีเป็นต้นไปเราจะซ่อมทั้งหมดผมเชื่อมั่นว่าถนนรีไซเคิลเราทำสำเร็จ ต่อไปสิ่ง
ที่จะทำคือเรื่องสุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอขอบคุณ ครับ

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
ประธานสภา อบจ.สุรินทร์

ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีท่านสมาชิกท่านใด
จะเสนอข้อราชการอีกหรือไม่ /ไม่มีท่านสมาชิกเสนอข้อราชการในที่ประชุม
ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์

ท่านท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ทุกท่าน ขอขอบคุณท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ผู้ทรงเกียรติ ขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ จันท์เพ็ญ ธนุพิลา ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวจันท์เพ็ญ ธนุพิลา)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน